



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 9 ThaiPBS</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกายและใจ สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ 1.ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าหรือผู้ที่มีความเครียดเป็นทุนเดิมมาก่อน 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 3. กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้ 1.ประเมินความพร้อมของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ 2. รับประทานอาหารและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 3.งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด 4.เตรียมยาและน้ำมารับประทานต่อเนื่อง 5.เขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ญาติที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อป้องกันการพลัดหลง และ 6.ไม่ควรมาเพียงลำพัง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนเตรียมความพร้อมร่างกาย ก่อนเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้นำหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมาเป็นแนวทางดูแลสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมวิ่งระดมเงินบริจาคช่วยโรงพยาบาลของ คุณ บอดี้สแลม โดยเชื่อมโยงว่าเกิดจากรัฐบาลใช้งบไม่เหมาะสมทำให้มีปัญหาขาดงบประมาณ ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างของแนวทางประชารัฐที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาและสนับสนุนดูแลพร. รพ.สังกัดสธ.ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตกุศล รวมทั้งองค์กรต่างๆ มาโดยตลอด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรพ. 10 แห่งในสังกัด ซึ่งสธ.ได้ขอบคุณ ชื่นชม และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่ดูแลประชาชน เพราะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการทางการแพทย์ทุกปี โดยการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนจัดบริการของ สธ. มีการเรียงลำดับความสำคัญ กรณีเรื่องฉุกเฉินจะได้รับการจัดสรรเป็นกลุ่มแรก ส่วนกลุ่มที่สองคือการเพิ่มศักยภาพการให้บริการต่างๆ ซึ่งงบจากการบริจาคจะมาเติมเต็มในส่วนนี้</p>
<p>ไทยโพสต์ แนวหน้า เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ประกาศกำหนดชั่วโมงทำงานแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ โฆษกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีแพทยสภาออกประกาศกำหนดชั่วโมงการทำงานของแพทย์ โดยแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งในและนอกเวลา เข้าเวรฉุกเฉินไม่เกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน ส่วนแพทย์ที่อายุ 55 ปี ขึ้นไป ควรได้รับสิทธิ์อยู่เวรนอกเวลาราชการ มาจากการศึกษาข้อมูลแพทย์ที่ต้องทำงานหนัก บางแห่งต้องเข้าเวรติดต่อกันมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และพบว่าแพทย์หนุ่มสาวขับรถเกิดอุบัติเหตุเพราะหลับในปีละ 2-3 ราย หรือบางรายเจ็บป่วยแล้วไม่แลกรเพราะเกรงใจหรือแลกรไม่ได้ ซึ่งงานหนักยังส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน เสี่ยงในการติดเชื้อโรคใน รพ. และหลายรายที่ทนภาระงานหนักไม่ไหวต้องลาออก การออกประกาศดังกล่าวเพื่อมุ่งคุ้มครองคุณภาพชีวิตของแพทย์ เป็นระเบียบที่ออกมาใช้กับรพ.ของรัฐเท่านั้น และไม่มีผลในการลงโทษ ไม่สามารถนำประกาศนี้ไปอ้างอิงกับหน่วยงานที่ทำงานว่าจะไม่อยู่เวรเกินกว่าที่ประกาศกำหนด ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของสถานพยาบาล แต่ประกาศนี้จะสะท้อนให้เห็นเวลาที่เหมาะสมในการทำงานของแพทย์ เพื่อนำไปอ้างอิงในการเพิ่มการจัดสรรกำลังคนในระบบสาธารณสุขต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>สิทธิการตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. เปิดเผยภายหลังการเสวนาวิชาการสิทธิการตายตีตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแนวปฏิบัติกรณีการเสียชีวิตที่บ้าน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ สำคัญในมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ว่า การใช้สิทธิตามมาตรา 12 ถือเป็นสิทธิผู้ป่วย ตามแนวคิด การยอมรับสิทธิของบุคคลที่จะเลือกวิธีการรักษาที่ตนเองประสงค์เมื่ออยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งบุคคลนั้นไม่สามารถสื่อสารกับบุคคล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อื่นได้แล้ว ทำให้คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องสามารถทราบความต้องการของผู้ป่วย ลดความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่ตรงกัน และทำให้บุคลากรในระบบสุขภาพสามารถวางแผนการรักษาล่วงหน้าได้ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ และกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า กรณีมีผู้แสดงเจตนาที่จะจากไปอย่างสงบและเรียบง่ายที่บ้าน ในทางปฏิบัติยังพบปัญหา เช่น มีการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่า เพราะประเทศไทยยังใช้กฎหมายฉบับเดิม ที่สำคัญเมื่อตายต้องแจ้งตำรวจเป็นคนแรก แต่ในต่างประเทศหากตายในบ้านคนแรกที่ต้องไปคือแพทย์</p> <p>ขณะที่ พ.ต.อ.พัฒนา กิจไกรลาศ กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ มีข้อเสนอว่า หากมีผู้เสียชีวิตไม่ว่าที่บ้านหรือที่ใดก็ตาม ถ้าญาติไม่ต้องการให้มีการผ่าศพ แนวทางแรกคือ ควรให้ผู้นำชุมชนช่วยยืนยันกับนายทะเบียน แต่ถ้าเรื่องถึงแพทย์นิติเวชแล้ว ก็จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชันสูตร ซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากญาติว่าไม่ติดใจสาเหตุการตาย และหากจำเป็นต้องผ่าศพ อาจขอร้องแพทย์ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ 1 เสียงเพื่อสร้างสรรค์</p>	<p>การนำเข้าหมูจากสหรัฐฯ</p> <p>-เสนอบทความ โดยพวงรัตน์ อัครพิศิษฐ์ เสนอข้อคิดเห็นว่า กรณีมีชาวสหรัฐกดดันให้ไทยนำเข้าหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดง เนื่องจากองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ดังนั้น หากไม่นำเข้าหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดง รวมทั้งเครื่องใน ควรจะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ปริมาณการตกค้างในไต 90 ppb จะเป็นอันตรายอย่างไร ปริมาณการบริโภคเครื่องในของคนไทยทำให้มีสารตกค้างเท่าไร และจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร การที่สัตว์เครียดจากการบริโภคสารนี้จะส่งผลมาที่เนื้อสัตว์และคนที่บริโภคอย่างไร เป็นต้น ซึ่งถ้ายังไม่มีการศึกษาก็ควรเร่งดำเนินการ เพื่อให้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>ขยายเขตปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า จากการประชุม มีข้อเสนอให้พื้นที่หาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องโครงการขยายเขตปลอดบุหรี่เพิ่ม ทำให้มีจำนวนหาดนำร่องเป็น 23 หาด ใน 15 จังหวัด และในอนาคตจะมีการประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรมฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นเวลา 90 วัน ก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ วันที่ 31 ต.ค. ทช.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะพิธีลงนามความร่วมมือโครงการขยายเขตปลอดบุหรี่ โดยจะเชิญผวจ. 15 จังหวัด นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 23 หาด อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมลงนาม ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ส่วนในระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. ทช.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับอาเซียนเรื่องลดปริมาณขยะทะเลที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการประกาศมาตรการขยายเขตปลอดบุหรี่ของประเทศไทย 23 หาดด้วย</p>
<p>สวท. เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p>พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉิน รพ.ชลบุรี และกล่าวว่า สถานการณ์ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน เช่น ทำแผล ฉีดยา เป็นไข้มาหลายวัน เป็นต้น และยังมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้อยละ 70-90 เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ สธ.จึงเร่งจัดทำ “คู่มือห้องฉุกเฉินคุณภาพ” เพื่อคัดกรองผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมตามพื้นที่</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>อย.เตือนยาปลูกเช็กซีในกาแฟ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับหนังสือจากสสจ.พะเยา ว่าพบผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จตรา ก๊อ๊กต๊อ๊ก คอฟฟี่ ฉลากระบุผลิตโดย บริษัท จี แอนด์ จี เฮลท์ตี้ อินเตอร์ โลฟ จำกัด 7/6 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จัดจำหน่ายโดย บริษัท ดวงดี มีเดีย กรุ๊ป จำกัด อ.เชียงคำ จ.พะเยา (15 กรัม x 10 ซอง) ควรบริโภคก่อน 09-07-18 ผลการวิเคราะห์พบยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งเป็นยากลุ่มรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวจัดเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยแก่การบริโภค และถูกศาลจังหวัดพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับ โดยโทษจำคุกกรรมการลงโทษ อย.และสสจ.พะเยาจะดำเนินการยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>กรมวิทย์ฯ พัฒนาชีววัตถุไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นในการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุต่างๆ และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรมฯ และสถาบัน National Institute of Infectious Diseases ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสากล เพื่อคนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและปลอดภัย</p>
เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>ทดสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์จากยางพารา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาการให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ที่ทำจากยางพารา เช่น ถุงยางอนามัย ถุงมือสำหรับการตรวจโรค และถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 ได้ตรวจคุณภาพถุงยางอนามัยและถุงมือแพทย์ 980 ตัวอย่าง พบว่า ถุงยางอนามัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 100% ถุงมือสำหรับการตรวจโรค พบไม่เข้ามาตรฐานประมาณ 9% ส่วนถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ไม่เข้ามาตรฐาน 7% สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาความทนต่อแรงดึงและความยืดตัวของเนื้อยาง การรั่วซึม น้ำ ความยาว ความหนา และความกว้าง</p> <p>ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตถุงยางอนามัยในประเทศไทยทั้งสิ้น 7 ราย การที่มีคุณภาพมาตรฐานถึง 100% ทำให้ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยส่งออกถุงยางอนามัยสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพ สำหรับถุงมือยางมี 3 ประเภท คือ ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์, ใช้ในงานบ้าน และใช้ในอุตสาหกรรม มีการผลิตประมาณ 15,110 ล้านคู่ ใช้ในประเทศ 2% อีก 98% เป็นการส่งออก โดยส่วนใหญ่เป็นถุงมือทางการแพทย์ ซึ่งส่งออกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก</p>
ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	<p>ออฟฟิศซินโดรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำการออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อให้ไม่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม คือ การวิ่งหรือการเดินเพื่อสุขภาพ และการขยับร่างกายระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ ท่าวิ่งที่เหมาะสม ควรวิ่งให้หลังตรงและเป็นธรรมชาติมากที่สุด ศีรษะตรง ตามองตรงไปข้างหน้า ให้ศีรษะลงมาหัวไหล่และสะโพกจนถึงพื้นเป็นเส้นตรง ที่สำคัญก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้ง ควรอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายร่างกาย 4-5 นาที ด้วยการวิ่งเหยาะๆ ด้วยความเร็วที่น้อยกว่าที่ใช้ในการวิ่งจริง พร้อมกับทำกายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนอุปกรณ์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีการโฆษณาขายอุปกรณ์ช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศหรือห่วงรัดเป้าตุง ทางสื่อออนไลน์ และได้รับความสนใจอย่างมาก ว่า การรัดอวัยวะเพศมี 2 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเพิ่มขนาดและลดการหลั่งเร็ว แต่การเพิ่มขนาดด้วยการรัด ถือเป็นการเพิ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเวลารัดที่โคนอวัยวะเพศชาย จะส่งผลให้เลือดดำไหลกลับไม่ได้ ทำให้เกิดการคั่งของเลือดดำบริเวณอวัยวะเพศ หากรัดแรงและเลือดดำไหลกลับไม่ได้ จะส่งผลเสียร้ายแรงถึงขั้นเกิดการเน่าที่ส่วนปลายของอวัยวะเพศได้ จึงไม่แนะนำให้ทำ</p>
มติชน	<p>มาตรฐานสมุนไพรนําร่อง 5 ชนิด เอื้อธุรกิจสปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล ว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำร่างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรให้เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การทดสอบคุณลักษณะ และองค์ประกอบทางเคมี เป็นต้น ได้มีการระดมสมองร่วมกับนักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น องค์การเภสัชกรรม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการจัดทำมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ สารสกัดกระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก ไพล ฟ้าทะลายโจร และน้ำมันหอมระเหย</p> <p>และในปี 2561 สมุนไพรที่จะจัดทำร่างมาตรฐานสารสกัดเพิ่ม ได้แก่ น้ำมันกฤษณาชะมดเช็ด สารสกัดมังคุด ว่านหางจระเข้ บุก มะขามป้อม กวาวเครือขาว และน้ำมันงา ซึ่งจะคัดเลือกมา 5 ชนิด รวมถึงแนวทางการจัดทำห้องปฏิบัติการกลางที่มีมาตรฐาน มอก. เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้และทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสมอ. จะนำร่างมาตรฐานที่สรุปเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ รายสาขาคณะที่ 74 สมุนไพรไทย พิจารณาต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
hfocus	<p>ผลกระทบจาก ก.แรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว นายสันติ กาญจนนิยม สาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง เปิดเผยว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อหน่วยบริการในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระนอง ที่ต้องให้บริการแรงงานต่างด้าวจากพม่า เนื่องจากไม่สามารถจ้างพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) ชาวพม่า มาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาและช่วยประสานงานเมื่อออกเยี่ยมชุมชนได้ ทำให้การทำงานยากลำบากมากขึ้น</p> <p>ด้าน นายจรัญ ผดุงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ระนอง กล่าวว่า เดิมสสจ.ระนองเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจ้างพสต. โดยให้ไปประจำในแต่ละหน่วยบริการ แต่ตามกฎหมายใหม่ ผู้จ้างและลูกจ้างต้องตรงกัน สสจ.จึงไม่สามารถจ้างต่อไปได้ จึงเป็นภาระหน่วยบริการในการใช้เงินบำรุงจ้าง ซึ่งจัดหางานจังหวัดได้เพิ่มอาชีพผู้ประสานงานภาษาแล้ว แต่ติดขัดที่ต้องรับสมัครคนไทยก่อน หากไม่มีคนไทยมาสมัครภายใน 15 วันถึงจะรับสมัครคนต่างด้าวได้ และเมื่อถึงขั้นรับสมัครคนต่างด้าวแล้ว ก็ยังติดขัดที่สธ.ไม่มีระเบียบรองรับ หน่วยบริการเกรงว่าจะผิดกฎหมายจึงรอความชัดเจนจาก สธ.ก่อน โดยขณะนี้ได้ทำหนังสือสอบถามไปแล้วเพื่อขอคำแนะนำ</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p>รพ.อุดรฯ เยียวยากรณีทำหมันหลุด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนางปาริชาติ ด้านระหาร อายุ 29 ปี ทำหมันคุมกำเนิดที่รพศ.อุดรธานี และเกิดหมันหลุดจนตั้งครรภ์และคลอดลูกคนที่ 4 ทำให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระทางการเงิน เบื้องต้นรพ.ฯ รับผิดชอบ 5,000 บาท และนมผงทารกเดือนละ 3 กล่องเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากใช้สิทธิประกันสังคม จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาเหมือนสิทธิบัตรทอง</p> <p>นางรณิดา เหลืองจิตติสกุล ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานี ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ซึ่งทางรพ.ยืนยันว่าได้ทำหมันคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง และเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมาก เพียง 1 ต่อ 1,000 ประชากรเท่านั้น ทั้งนี้ ผอ.รพ.ได้พบสองสามีภรรยาและตกลงเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย แต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขค่าเยียวยาได้</p>
แนวหน้า	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.แจ้งเตือนประชาชนและขอความร่วมมือผู้ประกอบการสัตว์ปีก ฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จากสถานการณ์ทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรายงานจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 รายใหม่ 2 ราย ในประเทศจีน และข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ในประเทศอียิปต์ ขณะที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศรายงานพบสัตว์ปีกติดเชื้อใน 64 ประเทศรวม 8 สายพันธุ์ เป็น H5N1 ใน 15 ประเทศ H5N9 ใน 2 ประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่น กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย และสปป.ลาว โดยกรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 38 จังหวัดของไทยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก จึงให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของผู้บริโภคผู้ประกอบการอาหาร ผู้ค้าและ ผู้ขนย้ายสัตว์ปีก และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่/เป็ด รวมถึงคำแนะนำประชาชนทั่วไป และผู้เดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. รายงานผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จากข้อมูลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. 2560 พบผู้ป่วยรายใหม่ 467 ราย เป็นชาย 357 ราย หญิง 127 ราย เสียชีวิตแล้ว 35 ราย สาเหตุหลักมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน พบกลุ่มเพศชายมากที่สุดในช่วงอายุ 30-34 ปี อาชีพที่พบมากที่สุดในกลุ่มเพศชาย ได้แก่ รับจ้างทั่วไป และอาชีพที่พบมากที่สุดในกลุ่มเพศหญิง ได้แก่ อาชีพเกี่ยวกับงานบ้าน พื้นที่เขตจตุจักรพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด รองลงมา คือ ดินแดง บางกะปิ ญาไท ราชเทวี</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์บริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.กษิติธร ภูภราตย์ รองผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ได้สำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ประจำปี 2559 (ภาคสุขภาพ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติ และยังสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยจากการศึกษา สิ่งที่หน่วยงานด้านการบริการสุขภาพต้องการเห็นในอีก 4-5 ปีข้างหน้า คือสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อแบ่งปันข้อมูล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ร่วมกัน ส่วนรพ.ต้องการให้เกิดการให้บริการแบบ “Patient-centered medicine” คือมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งต้องมีระบบซอฟต์แวร์และไอทีที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการนัดหมายแพทย์ที่รวดเร็ว โดยอาจนำโมบายแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยมากขึ้น จากในปัจจุบันที่ทำในลักษณะช่องคือสให้คนใช้ตรวจสอบสิทธิ รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยตัวเอง</p> <p>ผลสำรวจสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบประเมินสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของดีป้า ที่เน้นการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากระบบปฏิบัติการโรงพยาบาล : Hospital Information System (HIS) มาสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถแสดงผลข้อมูลประวัติสุขภาพในรูปแบบเว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ผ่านฐานข้อมูลกลางที่ออกแบบให้รองรับโครงสร้างข้อมูลในแต่ละจังหวัดให้สามารถแสดงผลอย่างถูกต้อง และยังพบว่า การพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในภาคการบริการด้านสุขภาพจะนำไปสู่การให้บริการแบบ Homecare ที่จะช่วยให้คนไข้ได้รับบริการสาธารณสุขจากที่บ้านในอนาคต รวมทั้งสามารถดูแลตัวเองได้โดยใช้เครื่องมือที่เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของรพ. เพื่อได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลหากไม่จำเป็น หรือ มีระบบแจ้งเตือนไปยังญาติ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลอยู่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์</p>	<p>เตือนเด็กจ้องสมาร์ทโฟน</p> <p>-เสนอข่าว แม่รายหนึ่งโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กชื่อ Fahsai Winnie เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์หลังลูกสาววัย 5 ขวบ เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ต้องผ่าตัดดวงตา เสียค่าใช้จ่ายหลักแสน สาเหตุเกิดจากการจ้องสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์นาน เนื่องจากแสงจากโทรศัพท์ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ จะทำให้เด็กมีกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรง ตาเหล่ และสูญเสียภาพ 3 มิติ หรืออาจตาบอดได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch